

Số: /BC-UBND

Phường Hà Huy Tập, ngày 4 tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Về tình hình triển khai Quyết định số 548/QĐ-LĐTBHX ngày 6/5/2011 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chí ngôi nhà an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em

Phường Hà Huy Tập là một phường trung tâm nằm ở phía tây của thành Thành phố Hà Tĩnh, phía bắc giáp Phường Trần Phú, phía nam giáp Phường Đại Nài, phía đông giáp Phường Nam Hà và phía tây giáp với xã Thạch Tân của huyện Thạch Hà, với tổng số hộ là 1822 và 6817 nhân khẩu. Tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá ổn định, đời sống người dân từng bước được nâng cao. Phường Hà Huy Tập hiện có 1667 trẻ em, trong đó 898 trẻ em nam, 769 trẻ em nữ, có 507 trẻ em dưới 6 tuổi. Có 08 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt gồm: 02 trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, 6 trẻ em khuyết tật nặng.

Trong những năm qua, các hoạt động của phường Hà Huy Tập luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Thành phố. Đảng uỷ, HĐND, UBND; sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể phường, đó chính là một thuận lợi trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Năm 2022, Ban Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em phường thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động vui chơi, sinh hoạt bổ ích cho trẻ em như: tổ chức tháng hành động vì trẻ em kết hợp kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 và phát động lễ vào hè, tổ chức Vui Tết Trung thu tại các tổ dân phố, trao thưởng khuyến học và trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tạo được sự đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân.

Năm 2022, phường Hà Huy Tập không xảy ra tình trạng tai nạn thương tích ở trẻ em, các tiêu chí về ngôi nhà an toàn cho trẻ em ngày càng được xiết chặt và nâng cao về chất lượng các tiêu chí.

Thực hiện Quyết định số 548/QĐ-UBND ngày 6/5/2011 của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH về việc ban hành tiêu chí ngôi nhà an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, giai đoạn 2011-2022 phường Hà Huy Tập đạt những kết quả sau:

1. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện:

Xác định tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em là vấn đề có tính chiến lược lâu dài, góp phần quan trọng vào việc chuẩn bị và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Từ nhận thức đó, những năm qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể phường đã triển khai, thực

hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của tỉnh, Thành phố về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới. Để thực hiện các tiêu chí xây dựng ngôi nhà an toàn, hàng năm UBND phường đã ban hành Kế hoạch Bảo vệ chăm sóc trẻ em qua từng giai đoạn; Tất cả các nội dung, tiêu chí ngôi nhà an toàn được lồng ghép xây dựng theo từng kế hoạch, văn bản chỉ đạo thực hiện hàng năm về công tác trẻ em trên địa bàn phường như: Kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em hàng năm, Kế hoạch hành động phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025. Công văn về tuyên truyền phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống đuối nước... trên địa bàn phường Hà Huy Tập; Công văn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm bảo vệ trẻ em;

2. Công tác truyền thông, tập huấn cũng như giám sát:

Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng cho cộng đồng và gia đình về thực hiện các tiêu chí ngôi nhà an toàn cho trẻ em những năm qua được quan tâm và triển khai nhiều hình thức, có sự phối kết hợp giữa gia đình, nhà trường và địa phương để công tác tuyên truyền đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, mục tiêu đề ra.

Ban biên tập tuyên truyền phường xây dựng tin bài phát sóng trên hệ thống truyền thanh phường và 07 TDP về các nội dung Luật trẻ em, Kế hoạch bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn, các tiêu chí xây dựng ngôi nhà an toàn cho trẻ em, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí ở các gia đình. Mỗi tháng có 2 tin bài, tháng cao điểm về trẻ em tuyên truyền thêm bằng các hình thức trực quan như pano, phướn trên các trục đường chính của phường, trục chính của TDP và trường học.

Công chức Tư pháp phối hợp với Đoàn thanh niên và các nhà trường tổ chức tọa đàm phổ biến Luật trẻ em, các quyền lợi cần bảo vệ chăm sóc trẻ em trong gia đình,....

Hội phụ nữ phường phối hợp chỉ đạo Chi hội phụ nữ các TDP đến tận hộ gia đình hướng dẫn các lắp đặt, bố trí các vật dụng trong nhà phù hợp với từng tiêu chí để đảm bảo an toàn cho trẻ em.

Hoạt động giám sát được UBND phường quan tâm chỉ đạo thực hiện để từng bước nâng cao các tiêu chí.

Kết quả trong những năm qua trên địa bàn phường Hà Huy Tập không xảy ra tình trạng tai nạn thương tích cũng như xâm hại ở trẻ em. Không có trẻ em bị bạo lực gia đình và sống trong các gia đình không an toàn. Việc thực hiện chính sách pháp luật trẻ em tại các cơ sở giáo dục, trung tâm BTXH được thực hiện đúng theo quy định.

3. Kết quả đánh giá tiêu chí ngôi nhà an toàn: Đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí như sau:

+ Đảm bảo an toàn xung quanh ngôi nhà: có 8 tiêu chí: 100% các hộ gia đình đều đảm bảo các nội dung như: Có cửa, cổng, hàng rào chắc chắn, độ cao phù hợp với lứa tuổi của trẻ em; Đường đi vào nhà và sân quanh nhà phải phù hợp, không trơn trượt và an toàn cho trẻ em; Nền nhà cao có bậc thềm cho trẻ lên, xuống phù hợp với lứa tuổi; Xung quanh ao, hồ chứa nước, hồ vôi, cống thoát nước trong khu vực nhà ở phải có hàng rào chắc chắn đảm bảo an toàn cho trẻ em; Giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước khác phải có nắp đậy an toàn; Xung quanh ngôi nhà phải được phát quang; Vật nuôi trong nhà phải được nuôi giữ đảm bảo an toàn

cho trẻ; Những dụng cụ, đồ dùng nguy hiểm hoặc vật chứa chất độc hại nguy hiểm phải để trong kho chứa đồ an toàn.

+ Đảm bảo an toàn các phòng trong ngôi nhà: Có 8 tiêu chí: việc bố trí các vật dụng an toàn cho trẻ trong ngôi nhà của các hộ gia đình đạt kết quả tương đối, có khoảng 96% hộ gia đình trong toàn phường đạt các tiêu chí về Sử dụng các loại kính lắp an toàn. Công trình cao tầng hoặc nơi có mật độ người qua lại lớn sử dụng kính chịu lực hoặc kính hai lớp và không có khe hở để phòng trẻ em thò tay qua; Sử dụng gạch chống trơn, chống trượt để lát nền phòng tắm. Sàn phòng tắm và khu vệ sinh phải đảm bảo không đọng nước; Khu vực nhà tắm, đặc biệt là nhà tắm có thiết kế bồn tắm nằm và khu vệ sinh luôn được đóng cửa an toàn sau khi sử dụng; Khu bếp phải riêng biệt, có cửa ngăn và có khóa để trẻ dưới 6 tuổi không tiếp xúc được với bếp lửa, bình ga; Còn lại các tiêu chí khác đạt 100% như: Cửa sổ phải có chấn song, các thanh dọc chắc chắn và khoảng cách đảm bảo trẻ không chui qua được. Cửa sổ, cửa đi phải có móc áp sát vào tường để trẻ khi chạy nhảy không va quệt, vướng mắc; Cánh cửa phòng phải có dụng cụ chặn khe cửa để trẻ em không bị kẹp tay khi đóng, mở cửa; Rào chắn an toàn xung quanh bếp nếu bếp trên sàn nhà.

+ Đảm bảo an toàn về điện: 100% hộ dân trong toàn phường đạt các tiêu chí an toàn về điện.

+ Đảm bảo an toàn cầu thang và lan can: UBND phường chỉ đạo Công chức địa chính xây dựng có kiểm tra, giám sát chặt trong quá trình cấp phép xây dựng nhà ở, tư vấn hướng dẫn cho người dân việc lắp đặt các thiết bị lan can, cầu thang đảm bảo an toàn cho trẻ em. 100% hộ dân đảm bảo các tiêu chí về an toàn cầu thang và lan can.

+ Đảm bảo an toàn các đồ dùng gia đình: Các hộ gia đình chú trọng việc đảm bảo an toàn các đồ dùng gia đình gia đình cho trẻ em, vì vậy 100% hộ dân trên địa bàn xã đảm bảo tiêu chí này.

+ Một số quy định an toàn khác: Không cho trẻ nhỏ chơi các đồ chơi nhỏ hoặc các vật nhỏ dễ nuốt; Có thiết kế đường đi nội bộ, nhà vệ sinh phù hợp đảm bảo an toàn cho trẻ em khuyết tật nếu có trẻ em khuyết tật sống trong ngôi nhà. Các tiêu chí này thực hiện tốt, đảm bảo yêu cầu.

- Những khó khăn, kiến nghị đề xuất:

Đẩy mạnh xây dựng “Ngôi nhà an toàn” và “Cộng đồng an toàn” phòng chống TNTT cho trẻ em được xem là một trong những chiến lược phòng, chống TNTT tại cộng đồng lâu dài và bền vững. Giúp các bậc cha mẹ và những người chăm sóc trẻ nhận biết được các mối hiểm họa xung quanh và trong nhà có thể gây TNTT cho trẻ. Giảm đến mức thấp nhất các loại TNTT ở trẻ em tại gia đình và cộng đồng do các nguyên nhân trong sinh hoạt hàng ngày gây ra.

Quá trình xây dựng ngôi nhà an toàn cho trẻ em gặp nhiều khó khăn, đặc biệt quá trình truyền tải các nội dung, tiêu chí xây dựng đến tận hộ dân, giúp người dân tiếp cận đúng các tiêu chí để thực hiện, việc chuyên biến nhận thức cho người dân, giúp họ nhận ra nguyên nhân gây tai nạn thương tích cho trẻ em tiềm ẩn xung quanh trong chính ngôi nhà của trẻ đang sinh sống.

Việc quan tâm đến công tác chăm sóc và giáo dục trẻ em, sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể, các đơn vị, gia đình và cộng đồng chưa thực sự đồng đều;

- Mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên hiện nay không có dẫn đến việc quản lý và theo dõi các nhóm đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em tai nạn thương tích trong gia đình không chặt chẽ, việc phát hiện sớm, can thiệp và trợ giúp trẻ em có nguy cơ không an toàn kịp thời.

Để xây dựng ngôi nhà an toàn mang tính bền vững trong thời gian tới UBND phường cần chú trọng hơn nữa trong việc tuyên truyền về các tiêu chuẩn của “Ngôi nhà an toàn”. Hướng dẫn các gia đình biết cách xây dựng “Ngôi nhà an toàn” cho trẻ em”. Tiến hành truyền thông giáo dục bằng các hình thức: Truyền thông đại chúng qua loa đài, truyền thông trực tiếp thông qua đội ngũ cộng tác viên. Tổ chức các buổi tọa đàm, các lớp truyền thông tại trụ sở UBND phường. Phát động các cuộc thi tìm hiểu về “Ngôi nhà an toàn” cho trẻ em. Xây dựng góc truyền thông giới thiệu về “Ngôi nhà an toàn” cho trẻ em. Phối hợp với ban, ngành đoàn thể tại địa phương tổ chức triển khai xây dựng “Ngôi nhà an toàn” cho trẻ em đồng thời tổ chức định kỳ kiểm tra việc thực hiện “Ngôi nhà an toàn” cho trẻ em tại các hộ gia đình...

Xây dựng “Ngôi nhà an toàn” phòng tránh TNNT và “Cộng đồng an toàn” cho trẻ em và bảo vệ trẻ em khỏi bị TNNT là trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, Nhà nước và của chính bản thân trẻ. Đối với từng gia đình, việc làm cho môi trường sống của trẻ an toàn, lành mạnh chính là cách thiết thực nhất để trẻ phát triển tốt cả về thể chất lẫn tinh thần. Đối với cộng đồng và Nhà nước, ngoài trách nhiệm ra còn thể hiện tính nhân đạo, nhân văn, sự văn minh của một xã hội phát triển./.

Nơi nhận:

- Phòng LĐTBXH TP.Hà Tĩnh;
- Chủ tịch, Phó CT.UBND phường;
- Các ngành, đoàn thể phường;
- 07 TDP.
- Lưu: VP.VHXX.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Kim Hoa